

KỶ HỢP THỨ BẢY, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

đại biểu nghiên cứu cân nhắc theo hướng Thủ đô trong thành phố Hà Nội. Có như vậy thì cả nước có điều kiện cơ sở pháp lý, tạo ra các ưu thế để tập trung nguồn lực để phát triển Thủ đô...

Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Buổi chiều, Quốc hội họp toàn thể tại hội trường nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án

Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Địa chất và khoáng sản. Sau đó, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật Địa chất và khoáng sản, dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn gồm 6 chương, 65 điều được thiết kế trên cơ sở hợp nhất và bổ sung các quy định hiện hành của Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị. Luật điều chỉnh về hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn; lập, thẩm định, phê duyệt, rà soát,

điều chỉnh, tổ chức quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn và quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn. Các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận về một số vấn đề lớn của dự thảo Luật như phạm vi điều chỉnh; hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn; các trường hợp liên quan đến phạm vi ranh giới và địa giới hành chính khi lập quy hoạch đô thị và nông thôn; nguyên tắc trong hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương; quy hoạch chung huyện; rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch...

Đối với dự án Luật Địa chất và khoáng sản, các đại biểu Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành luật nhằm thể chế hóa quan điểm, đường

lối, chủ trương của Đảng; góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động địa chất, khoáng sản, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, phù hợp với các điều ước và cam kết quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập của Luật Khoáng sản hiện hành; đặc biệt, việc sớm ban hành Luật Địa chất và khoáng sản sẽ góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn liên quan đến quy trình, thủ tục khai thác khoáng sản nhằm kịp thời cung cấp vật liệu xây dựng thông thường cho xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, nhất là công trình trọng điểm quốc gia.

Thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở

Sáng ngày 20/6, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương góp ý kiến về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và các địa phương đã thảo luận, góp ý cụ thể đối với các nội dung trong các dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.

Theo đó, dự thảo Nghị định có 13 chương, 95 điều với các nội dung như: quy định về sở hữu nhà ở; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh; các giai đoạn đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng nhà ở; định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng, góp ý hoàn thiện các dự thảo Nghị định; đề nghị Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo Nghị định, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, khắc phục được các vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện.

NGUYỄN THỜI

NGƯỜI DÂN LÀ CHỦ THỂ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

nông dân, nông thôn. Trong sản xuất nông nghiệp đã hình thành và phát triển một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung với cùng loại sản phẩm. Cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất được đẩy mạnh. Chương trình nâng cao năng suất nông thôn đã hoàn thành phủ kín các địa phương trong tỉnh. Kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường, tạo diện mới cho các vùng quê xanh, sạch, đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng lên. Đến nay, toàn tỉnh có 100% số xã, số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những kết quả Thái Bình đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; việc huy động nguồn lực

xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ; giải pháp để đạt mục tiêu, kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao theo Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo trên cơ sở đánh giá đúng thực chất việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, nhất là đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách tỉnh đã ban hành trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, từ đó tham mưu, đề xuất với tỉnh các giải pháp tháo gỡ, triển khai thực hiện thuận lợi, có hiệu quả.

Đồng chí đề nghị thời gian tới các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, người dân thấy rõ lợi ích thiết thực của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là vì người dân và nhân dân là chủ thể, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, quyết tâm trong hành động để đạt được mục tiêu đề ra.

Tập trung rà soát, điều chỉnh lại các quy hoạch, kế hoạch theo Quy hoạch tỉnh bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình thực hiện. Cần quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tiến hành rà soát lại các chương trình, kế hoạch đã ban hành, nếu cần thì bổ khuyết, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, bảo đảm sự phát triển bền vững; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Rà soát lại các cơ chế, chính sách đã ban hành, đánh giá lại quá trình thực hiện, nếu bất cập, khó khăn thì chủ động, tích cực tham mưu với tỉnh điều chỉnh, ban hành cơ chế, chính sách mới cho phù hợp và những cơ chế, chính sách này phải thông thoáng, hợp lòng dân, được người dân tiếp thu, thực hiện hiệu quả, thực sự là nền tảng thúc đẩy sự phát triển. Tiếp tục huy động, khai thác các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa, nguồn lực trong nhân dân, doanh nghiệp để đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của người dân trong kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

gồm: điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh quyết định một số nội dung theo điểm b, khoản 3, Điều 5 Thông tư số 76/2023/TT-BTC, ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; ban hành nghị quyết quy định mức thu lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự và chế độ, chính sách đối với thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; ban hành nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa từ đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh từ năm học 2024 - 2025; ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao chất lượng các báo cáo, tờ trình được các sở, ngành chuyên môn tham mưu xây dựng, đồng thời khẳng định đây là các nội dung rất cần thiết trình đại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Đồng chí thống nhất với các tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

an ninh trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự và chế độ chính sách đối với thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh quyết định một số nội dung theo điểm b, khoản 3, Điều 5 Thông tư số 76/2023/TT-BTC, ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; ban hành nghị quyết quy định mức thu lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; ban hành nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa từ đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh từ năm học 2024 - 2025; ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

Về đề án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp

được - sinh học tại huyện Quỳnh Phụ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định cần thiết phải xây dựng khu công nghiệp chuyên biệt nhằm tạo bản sắc riêng cho Thái Bình; hoan nghênh Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng quy hoạch phân khu làm cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện các bước tiếp theo; yêu cầu phải chọn nhà đầu tư có kinh nghiệm xây dựng hạ tầng, xứng tầm, đủ năng lực thu hút đầu tư vào tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất điều chỉnh thực hiện Kết luận số 50-KL/TU, ngày 28/2/2019 và Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở khu đô thị phía Nam đường Đoàn Khảo, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình và dự án phát triển nhà ở khu đô thị tại ô đất quy hoạch ký hiệu A4 xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình.

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 20/6, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, tham gia ý kiến về các nội dung: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 dự án đầu tư xây dựng

trụ sở làm việc của công an các xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2025; quy định về các tiêu chí thành lập, số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự và chế độ, chính sách đối với thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; mức thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý xã hội, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có đăng

ký thường trú trên địa bàn tỉnh Thái Bình; điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến một cách đầy đủ, toàn diện vào các nội dung trình tại hội nghị. Đồng chí cho rằng đơn vị soạn thảo cần có sự nghiên cứu, tham khảo kỹ lưỡng về mức hỗ trợ, phương pháp hỗ trợ, cách thức thực hiện cho phù hợp đối với quy định nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; mức thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý xã hội, quản lý, hỗ trợ người

cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Đối với tờ trình quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đồng chí đề nghị đơn vị soạn thảo chỉnh sửa lại câu từ cho phù hợp để áp dụng, không bị "vênh" chính sách trong quá trình thực hiện.

Sau khi các đại biểu tham gia ý kiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương thông qua các nội dung trình tại hội nghị, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh hoàn chỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp tới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ.

THU THÚY

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH... (Tiếp theo trang 1)

công tác định giá tài sản trong tổ tụng hình sự nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về định giá tài sản và bảo đảm cho việc xem xét, xử lý các vụ việc, vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tính theo dõi, chỉ đạo được chính xác, khách quan, đúng quy định.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh: Để cuộc giám sát bảo đảm chất lượng, đạt được mục đích,

yêu cầu đề ra, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ báo cáo, các hồ sơ, tài liệu liên quan, chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ. Quá trình giám sát, các thành viên trong đoàn phải bảo đảm dân chủ, khách quan, nghiêm túc, công tâm, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, không để ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, địa phương.

TẬP TRUNG CHUẨN BỊ... (Tiếp theo trang 1)

thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó cần thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan; chuẩn bị chu đáo hệ điều kiện; công tác tổ chức thi thực hiện đúng quy trình, quy chế; công tác tuyên truyền chủ động, kịp thời, đầy đủ tạo sự đồng thuận của xã hội về kỳ thi. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tỉnh tuyệt đối không được chủ quan, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, không để thí sinh nào bỏ thi vì điều kiện kinh tế hay cách trở

về giao thông. Cùng với đó, quan tâm đến việc lựa chọn lực lượng; phân cấp, phân công đúng người đúng việc; tập huấn kỹ lưỡng cho những người tham gia tổ chức thi, bao gồm cả lực lượng dự phòng. Rà soát tổng thể các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi: địa điểm in sao đề thi, địa điểm tổ chức thi, lưu trữ bài thi... Công tác in sao, vận chuyển, lưu trữ đề thi cần bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, xây dựng kịch bản và các phương án dự phòng cho từng khâu trong quá trình triển khai tổ chức kỳ thi.

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

toàn huyện tổ chức 103 lớp học tập, quán triệt Kết luận số 94 và 80 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết số 37; tỷ lệ tham gia học tập bình quân đạt 94,2%. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, công tác nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,

đấu tranh phân bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch được quan tâm thường xuyên, qua đó tạo sự tin tưởng và đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Sau khi khảo sát thực tế tại Trung tâm Chính trị huyện và nghe ý kiến góp ý của các thành viên đoàn khảo sát, ý kiến, kiến nghị và đề xuất của huyện, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ trong công tác giáo dục lý luận chính trị; tuyên truyền, định hướng kịp thời cho cán bộ, nhân dân chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh thu sự tin tưởng của quần chúng nhân dân, qua đó có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng

tạo trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: hiến đất làm đường giao thông, vệ sinh môi trường, quy hoạch cụm nghĩa trang liệt sĩ... tạo thành điểm sáng để các địa phương và cả nước học tập. Trên cơ sở kết quả đạt được, đoàn khảo sát đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ có những định hướng, tổng kết thành bài học kinh nghiệm để tỉnh bổ sung vào các báo cáo trình trung ương tham khảo, nghiên cứu áp dụng trên địa bàn cả nước trong thời gian tới.

TU ANH

Tập huấn nghiệp vụ cho lao động trong các cơ sở lưu trú du lịch

Ngày 20/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho lao động trong các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

150 học viên là chủ cơ sở, người quản lý, nhân viên phục vụ của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Thái Bình và các huyện

Đông Hưng, Vũ Thư, Kiến Xương được giảng viên giới thiệu tổng quan về dịch vụ phục vụ buồng và các quy trình tiêu chuẩn của dịch vụ phục vụ buồng; hướng dẫn kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên; kỹ năng giám sát chất lượng công việc; chu trình phục vụ của bộ phận lễ tân; tiếp thị

và bán hàng phục vụ khách lưu trú. Đại chương trình tập huấn, giảng viên đã trực tiếp giải đáp thắc mắc của học viên về tình huống giao tiếp, cách thức xử lý đối với vấn đề phát sinh của khách.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, thực hành kỹ

năng, nghiệp vụ, chuẩn hóa đội ngũ nhân viên đang làm việc tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh. Qua đó giúp các doanh nghiệp du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tính chuyên nghiệp, khả năng cạnh tranh, phát triển du lịch bền vững.

TU ANH

THÔNG BÁO TÌM HỒ SƠ GIẤY TỜ

Ngày 10/05/2024, tôi có đánh rơi tập hồ sơ tại khu vực phường Đề Thám, thành phố Thái Bình. Trong đó có 2 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo, mang biển số xe: 17C-04245 và 17C-01097.

Vậy ai nhặt được cho tôi xin lại theo thông tin liên hệ:

Họ tên: Trần Phan Dũng - số điện thoại: 0914.517.621

Phòng Kỹ thuật - Công ty Điện lực Thái Bình

Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.